



เทคนิคการเสริมปกหนังสือและการซ่อมหนังสือ

บทวิจารณ์หนังสือ
Book Review

โดย

อัมพร ขาวบาง
Aumporn Khaobang

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง. (2555). **เทคนิคการเสริมปกหนังสือและการซ่อมหนังสือ**.
กรุงเทพฯ: งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง. 79 หน้า. ภาพประกอบ.

งานซ่อมบำรุงหนังสือ นับเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งของห้องสมุดโดยเฉพาะห้องสมุดที่มีผู้ใช้จำนวนมาก เพื่อดูแลรักษาหนังสือให้มีความแข็งแรงคงทน สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ที่หมุนเวียนเวียนกันใช้ได้อย่างยาวนาน เทคนิควิธีการของการซ่อมบำรุงหนังสือของแต่ละห้องสมุดมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพการใช้หนังสือ ปริมาณการใช้หนังสือ งบประมาณในการซ่อมบำรุง และจำนวนหนังสือที่ต้องซ่อมบำรุง ตลอดจนความรู้ ความสามารถและความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานซ่อม

หนังสือเรื่อง เทคนิคการเสริมปกหนังสือและการซ่อมหนังสือ เป็นการรวบรวมเทคนิควิธีการซ่อมบำรุงหนังสือจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานซ่อมหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน กระชับและภาพประกอบสีที่ช่วยให้เรียนรู้ได้สะดวกและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 6 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การซ่อมหนังสือ ครอบคลุมองค์ประกอบเบื้องต้นของหนังสือ ตั้งแต่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนังสือไปจนถึงการดูแลรักษาหนังสือ การประเมินหนังสือก่อนซ่อม ขั้นตอนการเตรียมหนังสือ ก่อนซ่อม และหลักการซ่อมหนังสือ 2) วัสดุและอุปกรณ์การซ่อมหนังสือ ซึ่งแยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภท ใช้ตัดและเจาะ ประเภทผ้า ประเภทกระดาษ รวมไปถึงวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ 3) การชำรุดของหนังสือ ครอบคลุมสาเหตุ การชำรุด ลักษณะการชำรุด และแนวทางการซ่อมหนังสือที่ชำรุดจากสาเหตุต่าง ๆ 4) การเสริมปก 5) การเข้าเล่มหนังสือ และ 6) การซ่อมหนังสือเก่าที่มีคุณค่าและมีผู้ต้องการอ่านหรือห้องสมุดต้องการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องการซ่อมบำรุงหนังสือของห้องสมุดทุกประเภทเพื่อใช้เป็นคู่มือในการดูแล อนุรักษ์ ซ่อมบำรุงหนังสือ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สามารถศึกษาวิธีการได้ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางรักษาหนังสือของตนเอง การเย็บเล่มหนังสือหรือรายงานของตนเอง ไปจนถึงการประกอบอาชีพการเข้าเล่มหรือซ่อมหนังสือและวารสาร